
sþ. 237. Fyrirspurnir. [120. mál]
I. Til raforkumálaráðherra um virkjun Fossár í Fróðárhreppi.

Frá Sigurði Agústssyni.

1. Hvað líður framkvæmdum í sambandi við virkjun Fossár, sem samþykkt
var með lögum nr. 92 frá 5. júni 1947?

2. Hefur ráðherra falið rafmagnsveitum ríkisins að reisa raforkuverið, eins og
löggjöfin gerir ráð fyrir?

3. Má vænta þess, að hafizt verði handa á vori komanda með nauðsynlegar
framkvæmdir í sambandi við virkjunina ?

II. Til ríkisstjórnarinnar um hvíldartíma áhafna íslenzkra flugvéla.

Frá Einari Olgeirssyni.

Hvaða reglur eru nú í gildi um hvíldartima áhafna islenzkra flugvéla, og
hvernig hefur þeim ákvæðum verið framfylgt?


